



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๓๐๗ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ โดยมี นายสุวัจน์ ตันยวรรณ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้



- **พิจารณาศึกษารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒** โดยเชิญผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรมมาให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ได้แก่ ๑) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และ ๒) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (สนว.) สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้



๑) **ผู้แทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ** ได้ให้ข้อมูลว่า ดีเอสไอ เป็นองค์การหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล และดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการปราบปราม การสืบสวนและสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ต้องดำเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างความรู้เท่าทันและไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมคดีพิเศษ ทั้งนี้ ดีเอสไอ ได้มีช่องทางให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนโดยการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน (ศขป.) ทั่วประเทศ และสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของดีเอสไอ นอกจากนี้ การดำเนินงานของดีเอสไอ ได้ขอร่วมมือกับภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ให้ช่วยสอดส่อง ป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อช่วยอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว



๒) **ผู้แทนจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์** ได้ให้ข้อมูลว่า สนว. เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม พัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน พิสูจน์ข้อเท็จจริงตามที่มีการร้องขอ ตลอดจนการตรวจพิสูจน์ศพนิรนาม บุคคลสูญหาย และบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ นอกจากนี้ สนว. ยังมีช่องทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน เช่น เว็บไซต์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ประการสำคัญวัตถุประสงค์หลักของ สนว. คือ เป็นหน่วยงานทางเลือกเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่พึงจะได้ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย



ในการนี้ คณะกรรมการการได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้นว่า เพื่อเป็นการเร่งรัดการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชนที่มีสถานะเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยให้ได้รับสัญชาติไทย เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการงานร่วมกัน โดยให้มีหน่วยงานหลักเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว

